



Công ty Thái Công Interior Design thiết kế cho villa Bason - hình phối cảnh 3D

Phòng ngủ thể hiện cá tính chủ nhân

“PHÒNG NGỦ LÀ NƠI MỖI NGƯỜI DÀNH GẦN NHƯ CẢ MỘT PHẦN BA CỦA CUỘC ĐỜI MÌNH ĐỂ Ở ĐÓ, NƠI NGHỈ NGƠI VÀ HỒI PHỤC NĂNG LƯỢNG. ĐÂY LÀ NƠI ĐƯỢC XEM LÀ RIÊNG TƯ NHẤT, NƠI ĐỂ BẠN ĐƯỢC LÀ CHÍNH MÌNH. CHÍNH VÌ VẬY CŨNG RẤT ĐÁNG ĐỂ ĐẦU TƯ Ý TƯỞNG CŨNG NHƯ TẠI CHÍNH CHO KHÔNG GIAN NÀY”.

NHÀ THIẾT KẾ NỘI THẤT QUÁCH THÁI CÔNG

Phòng ngủ nơi là chính mình

Cho đến thời điểm này, nhiều người Việt vẫn chỉ chú trọng vào phòng khách vì đó là nơi đón tiếp người ngoài. Điều này không hợp lý, bởi ngôi nhà được thiết kế không dành cho bạn bè, hàng xóm hay người quen mà dành cho chính chủ nhà. Khi bạn muốn đầu tư kỹ lưỡng vào phòng ngủ của mình thì bạn mới thực sự trải nghiệm một cuộc sống đẳng cấp lâu dài. Để tạo nên một cuộc sống thoải mái và hạnh phúc, căn phòng ngủ không chỉ tiện nghi, đẹp mà còn cần phải quyến rũ.

Sự sang trọng của gia chủ ở phòng ngủ

Sẽ thật mâu thuẫn khi bạn mang vẻ sang trọng ra ngoài xã hội mà phòng ngủ của bạn lại lung tung, bừa bộn. Ở trong không gian này, văn hóa và phong cách sống của chủ nhà được ghi dấu ấn đậm nét trong từng chi tiết nhỏ nhất. Không gian ấy có thể cho thấy bạn là một người đơn giản hoặc cầu kỳ, nhưng một căn phòng ngủ được thiết kế chín chu, hợp lý mới có thể là nơi tái tạo năng lượng tốt cho bạn khi về nhà. Chỉ khi ở trong phòng ngủ, bạn mới có nhiều khoảng thời gian để cảm nhận chính mình hơn. Sự sang trọng không phải là bạn cứ mua những món đồ thật đắt giá về đặt trong phòng mà trên hết vẫn là sự tiện nghi, thoải mái và đậm phong cách cá nhân của bạn. Một điểm đặc biệt quan trọng của phòng ngủ, đó là bạn phải đẹp trong không gian đó. Các món đồ, cách bài trí, ánh sáng... chỉ cốt

yếu để tôn vinh vẻ đẹp của con người. Mỗi sáng thức dậy trong phòng ngủ hay mỗi tối đi về tới phòng ngủ, bạn cảm thấy yêu bản thân hơn, tận hưởng cuộc sống trọn vẹn hơn, thì đó mới là một phòng ngủ đích thực của chính bạn.



NTK Nội thất người Đức gốc Việt Quách Thái Công



Khu thư giãn trong phòng ngủ chính của villa Bason - hình phối cảnh 3D



Phòng tắm trong phòng ngủ chính thông với phòng thay đồ

MỘT CĂN PHÒNG NGỦ NĂM SAO

- Không đặt giường nằm sát tường
- Có phòng tắm bên trong phòng ngủ, toilet có cửa riêng
- Có phòng thay đồ riêng trong phòng ngủ, không nhìn thấy quần áo từ giường ngủ
- Có phòng thư giãn/phòng khách trong phòng ngủ
- Phòng ngủ có ban công



Phòng ngủ của NTK Thái Công tại Hamburg với nội thất quý giá



Những món đồ nội thất quan trọng nhất trong phòng ngủ

Một chiếc giường ngủ tốt, êm ái và sạch sẽ

Món đồ nội thất quan trọng nhất của phòng ngủ là một chiếc giường thật tốt. Đây là yếu tố cơ bản nhất. Chiếc giường tốt cần nhiều yếu tố, thứ nhất là phải chắc chắn, có thể được bọc một lớp nhung mịn. Bên trên là một lớp nệm êm ái, trên lớp nệm được phủ thêm một lớp lông ngỗng theo mùa, cùng với một chiếc drap giường sạch sẽ, mềm mại. Trên cùng là một chiếc mền ấm áp có thể được làm từ lông cừu hoặc từ cotton tự nhiên.

Ánh sáng tôn lên con người

Một phần quan trọng khác của phòng ngủ là việc thiết kế đèn sao cho ánh sáng trong phòng vừa ấm cúng vừa tôn lên vẻ đẹp của con người. Tuyệt đối tránh để ánh sáng đổ trên mặt người trong không gian theo chiều thẳng đứng. Có năm điều cần lưu ý: Thứ nhất là đèn chùm treo trên trần nhà có thể là nguồn ánh sáng chính của không gian. Thứ hai là đèn treo

tường. Thứ ba là đèn spotlight tạo điểm nhấn khi ánh sáng chiếu vào tác phẩm nghệ thuật, đồ trang trí hoặc tranh ảnh trong phòng. Thứ tư là đèn bàn có thể đặt trên một chiếc bàn console hoặc tủ đầu giường. Thứ năm là đèn đọc sách. Chiếc đèn đọc sách này thuận lợi để chủ nhà đọc vài trang sách yêu thích trước khi ngủ và dễ dàng tùy chỉnh để không ảnh hưởng người kế bên.

Hương thơm và nến

Nến cũng là loại ánh sáng thú sấu để giúp tạo nên một phòng ngủ lãng mạn và hoàn hảo. Mùi hương có thể được tỏa ra thoáng thoáng khi thắp một chiếc lọ sáp thơm với hương hoa nhài pha lẫn mùi quế, hoa hồng, đinh hương... đây sẽ là một khởi đầu tuyệt vời cho giấc ngủ. ■

Nội thất cao cấp mới đem đến sự sang trọng cho phòng ngủ

